



ที่ ศธ ๐๔๑๖๙/ ๑๑๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
บริเวณศูนย์ราชการ นค. ๔๓๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

๓. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบคำร้องขอย้ายตามประกาศ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงแจ้งผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ๒๕๖๒ ไว้แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้รวมทั้ง ผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑.) คำร้องขอย้าย ตามประกาศเพิ่มเติม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) , พร้อมแนบสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบันรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ฯ และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการย้าย จำนวน ๑ ชุด

๒.) เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้าย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๓)
จำนวน ๓ ชุด

โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐-๔๒๔๑-๒๖๙๒ ต่อ ๑๒๒

โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๒๙๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดว่าหากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้แต่ไม่ได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามบัญชีตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติม) โดยระบุตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างตามแบบคำร้องขอย้าย สำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ย้ายกรณีปกติ) จำนวน ๓ ชุด โดยให้จัดทำหลักฐานตามองค์ประกอบเป็นรายชื่อและรับรองสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และที่แก้ไข ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุในองค์ประกอบการย้าย โดยยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดแล้ว ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓)

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท ร.ร.	อำเภอ	จำนวน นักเรียน
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโสกกล้า	๔๒๗๓	ประถมฯ	สังคม	๕๖
๒	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ฉันทนาวันรถ	๔๖๙	ประถมฯ	สระใคร	๑๒๖